

Nghệ An

TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN

LÊ MINH

Nghệ An là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích 16.487 km², gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 17 huyện; dân số 3.003.200 người (năm 2004). Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Vinh, nằm cách thủ đô Hà Nội 291 km. Nghệ An có hệ thống giao thông khá đồng bộ: Quốc lộ Bắc – Nam, có đường sắt, đường hàng không, đường thủy, bãi biển đẹp, nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; tài nguyên thiên nhiên phong phú, người dân cần cù, chịu khó, hiếu học. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong sự nghiệp đổi mới, được sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, của các bộ ngành Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực: kinh tế – xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng GDP đạt trên 10,5 %/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Có được những thành tựu đó là do các cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã nỗ lực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo công tác xây dựng Đảng, đồng thời hết sức quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những năm đổi mới, đặc biệt thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản. Năm 2008, tuy gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng vẫn được mùa khá toàn diện. Sản lượng lương thực đạt 1,157 triệu tấn, tăng 10,38 vạn tấn so với năm 2007- là năm có sản lượng cao nhất từ trước tới nay. Sản lượng thủy hải sản đạt 88.456 tấn, tăng 6,9% so với năm 2007.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trong điều kiện lạm phát cao. Giá

trị sản xuất công nghiệp cả năm tăng 17,08%, tiểu thủ công nghiệp tăng 18,28%. Nhiều sản phẩm tăng khá so với năm 2007: đá trắng tăng 42,32%, thiếc tăng 19,51%, sản phẩm dệt may tăng 17,69%, bia tăng 21,42%, đường kính tăng 30,75%... Sản phẩm công nghiệp chủ lực của Nghệ An là xi măng, bia, đường. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm, năm 2008, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư 61 dự án, với số vốn đầu tư đăng ký trên 13.460 tỷ đồng; trong 6 tháng đầu năm 2009 đã cấp phép đầu tư trên 28 dự án với số vốn đăng ký gần 3.192 tỷ đồng; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư vào khu công nghiệp Bắc Vinh, Nam Cẩm, Khu kinh tế Đông Nam... Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành các khu công nghiệp vừa và nhỏ với kết cấu hạ tầng khá đồng bộ.

Hoạt động dịch vụ, thương mại và du lịch tăng trưởng mạnh, phát triển đa dạng. Giá trị sản xuất năm 2008 đạt 7.514 tỷ đồng, tăng 11,9 %. Kim ngạch xuất khẩu đạt 235 triệu USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2009, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2008 đạt 2.801 tỷ đồng, tăng 415,5 tỷ đồng so với năm 2007. Tỉnh hết sức chú trọng phát triển các ngành dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống tín dụng – ngân hàng; phát triển mạnh ngành du lịch nhằm phát huy tiềm năng sẵn có; mở rộng thị trường xuất khẩu, với các sản phẩm thế

mạnh là hàng thủ công mỹ nghệ, hàng dệt may, thủy sản...

Xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội, Tỉnh uỷ Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 04- NQ/TU về chương trình phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung công tác đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở, cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giáo dục phổ thông. Những năm qua, cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên của tỉnh không ngừng được tăng cường. Nghệ An đứng trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Hàng năm có từ 1,1 đến 1,2 vạn học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng. Năm 2008 toàn tỉnh có 2.554 học sinh giỏi cấp tỉnh, 49 học sinh giỏi cấp quốc gia, 1 học sinh đạt huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế... Tính đến tháng 6-2009, toàn tỉnh có 506 trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống các trường chuyên nghiệp và đào tạo nghề của Nghệ An không ngừng được nâng cấp, củng cố và hoàn thiện. Nghệ An có trên 60 cơ sở giáo dục chuyên nghiệp và đào tạo nghề, trong đó có 3 trường đại học, 8 trường cao đẳng, 7 trường trung cấp. Trường Đại học Vinh là cơ sở đào tạo đa ngành, trình độ đại học và trên đại học. Trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn đầu tư, xây dựng để trở thành đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây là thuận lợi lớn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh.

Công tác y tế được quan tâm. Cơ sở vật chất ngành y tế được tăng cường, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được toàn xã hội quan tâm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em giảm nhanh từ 45 % năm 1985 xuống 23% năm 2008. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa cùng với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư có chuyển biến tốt. An sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Công tác xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả khá, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 36% năm 1990 xuống còn 17% năm 2008.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương; xử lý kịp thời các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Đảng bộ đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 13- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động thực hiện NQTU 5 Khóa X về Công tác tư tưởng lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Cuộc vận động *Học tập và làm theo tấm gương*

đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai ngày càng sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, với các hoạt động thiết thực, các phong trào thi đua sôi nổi lao động, học tập, làm việc, xây dựng điển hình tiên tiến theo tinh thần và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; bước đầu đã chuyển thành hành động tự giác để “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “cán bộ là gốc của mọi công việc”, Đảng bộ tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ ở các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng theo chủ trương của Trung ương và Quy định của Điều lệ Đảng; củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng tại các nơi chưa có chi bộ Đảng, chưa có đảng viên; đổi mới phương pháp xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và nhiều quy định, quy chế về công tác cán bộ. Năm 2008, Đảng bộ đã kết nạp được 5.758 đảng viên mới, thành lập thêm 18 chi bộ tại các xóm, bản chưa có chi bộ. Trong 6 tháng đầu năm 2009, toàn tỉnh kết nạp được 1.817 đảng viên, xóa được 9 xóm, bản không có chi bộ. Công tác tổ chức cán bộ ngày càng được đổi mới, thực hiện nghiêm túc quy trình, tiêu chuẩn, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Tính đến tháng 6- 2009, toàn tỉnh có 439/479 xã cán bộ có trình độ đại học.

Riêng khu vực miền núi có 70 xã có 1-2 cán bộ có trình độ đại học, 40 xã có 2- 4 đại học, 47 xã có 5-7 đại học, 24 xã có trên 8 cán bộ có trình độ đại học.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Qua kiểm tra đã đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của từng chương trình, đề án, đồng thời làm rõ tinh thần trách nhiệm của từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được kiểm tra trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND, UBND, cùng cố xây dựng chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong năm 2009 và những năm tới, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đầu tư, khuyến khích phát triển nguồn nhân lực, thực hiện tốt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ cơ sở, cán bộ trẻ có triển vọng; ra sức phát huy nội lực, khai thác tối đa nguồn ngoại lực, phát triển nhanh các ngành có lợi thế như chế biến nông, lâm, thủy sản, vật liệu xây dựng, dệt may, chế biến khoáng sản... khuyến khích các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tiếp tục củng cố, phát triển các làng nghề truyền thống; đầu tư, nâng cấp, mở rộng, quảng bá các điểm du lịch để thu hút du khách trong và ngoài nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung các giải

pháp tăng thu ngân sách; tăng cường đôn đốc, kiểm tra tiến độ xây dựng cơ bản, nhất là các dự án, công trình thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và xóa đói, giảm nghèo; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, kiên quyết xử lý các vi phạm trong quản lý, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tiến hành rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định đáp ứng với yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần NQTƯ 5 Khóa X. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng, tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tăng cường kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý kiên quyết, dứt điểm, kịp thời và công khai kết quả xử lý kỷ luật các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

So với tiềm năng, lợi thế, Nghệ An vẫn chưa phát triển đúng tầm, còn nhiều khó khăn và thách thức cần phải khắc phục trong quá trình phát triển và hội nhập. Với truyền thống của một tỉnh anh hùng trong đấu tranh cách mạng, năng động, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, với khí thế của 220 năm Phục hưng Hoàng Trung Đô (1788 - 2008), Đảng bộ và nhân dân Nghệ An sẽ nỗ lực hết mình để tạo nên vóc dáng mới của tỉnh, đưa Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của Bắc - Trung Bộ và cả nước.